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ขอ้เสนอแนะ 

ความหลากหลายของอุปกรณ์การเรียนยังไม่ค่อยมาก ควรเพ่ิมค่ะ 
ดีหมดแล้วค่ะ 
เอาไอติมมาลงเยอะๆ 

 

 



พ้ืนที่แออัดทางเข้าเล็ก 
ควรขยายพ้ืนที่ครับ 
ขยายให้กว้างๆก็น่าจะดีค่ะ เข้าแล้วแออัดมากค่ะ 
อยากได้ทิชชู่คืนครับ 
สหกรณ์แคบไปหน่อยค่ะ 
สหกรณ์คนเยอะค่าา 
ลูกชิ้นหมดไวมากเลยค่ะอดกิน 
อยากให้ขยายสหกรณ์ให้กว้างขึ้น 
ห้องมันแคบไปค่ะ เดินไม่ค่อยสะดวก 
อยากให้สหกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการใช้งานเวลาที่เด็กเข้าซื้อของในเวลามาก 
ขยายทางเข้า-ออก สหกรณ์ค่ะ 
อัดกันมากครับ 
ขยายให้กว้างขึ้นค่ะ 
อยากให้ขยายประตูค่ะ เพราะประตูสหกรณ์เล็กมาก ตอนคนเยอะๆเดินแทบไม่ได้เลยค่ะ  
ประตูเข้าออกค้อนข้างแคบ 
อยากให้มีอุปกรณ์การเรียนมาขายมากขึ้นค่ะ 
อยากให้สหกรณ์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนได้มากกว่านี้ค่ะ  
อยากให้ทำประตูใหญ่กว่านี้ 
สหกรณ์น่าจะใหญ่กว่านี้ค่ะ 
อยากให้พ้ืนที่ในสหกรณ์กว้างกว่าเดิมค่ะ 
แคบ ควรขยายพื้นที่ เช่น ทางเข้า 
ราคาของสินค้า 
อยากให้มีทิชชู่ขายตลอดค่ะ 
ขยายพ้ืนที่ในการเดินและเพ่ิมความหลากหลายของขนมปัง ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
แคบไปนิดนึงค่ะ 
ประตูทางเข้าแคบไป อยากให้ปรับปรุงทางเข้าประตูสหกรณ์ 
สินค้าดี ราคาถูกค่ะ ที่สำคัญคือบริการดีมากๆค่ะ 
อยากให้ทางเข้าใหญ่กว่านี้ กับบริเวณในห้องใหญ่กว่านี้หน่อย 
ควรขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นลดความแออัด เพ่ิมจำนวนสินค้า และโปรดสำรวจวันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้า
ด้วย 
การจัดสรรเวลาการเปิดปิดหรือว่าสินค้าในสหกรณ์ถือว่าดีมากค่ะ 
อยากให้มีอาหารเวฟค่ะ 



อยากลองให้คุณครูกับท่านผอ.ประชุมเรื่องการขยายสหกรณ์ เพราะบางทีมันแออัดมากๆการรักษาระยะห่างก็
ยากถ้าไม่มีใครคุม อยากให้ลองคิดว่าถ้าเอาเงินจากการสร้างห้องน้ำข้างสนามบอลมาขยายสหกรณ์และเพ่ิม
สินค้าที่มีความจำเป็นแก่นักเรียน น่าจะดีกว่าค่ะ 
อยากให้เปิดทั้งวันค่ะ 
อยากให้ห้องกว้างกว่านี้ครับ 
อยากให้เพ่ิมพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแอเวลาซื้อของ 
มีความกลากหลายของสินค้ามากขึ้น 
ไม่มีครับ 
สินค้าขอให้เยอะมากกว่านี้ ขอให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ค่ะ 
อยากให้มีของขายหลากหลายกว่านี้ค่ะ 
สหกรณ์พื้นที่มันเล็กมากๆค่ะหนูเข้าคนเดียวก็เต็มแล้วค่ะ 
เพ่ิมอาหารเช้า 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
อยากให้มีคูปองสำหรับการซื้อของค่ะ จะได้เก็บสะสมแล้วนักเรียนก็จะมีการได้หุ้นคืนค่ะ 
เพ่ิมความหลากหลายของสินค้าค่ะ รวมๆแล้วก็โอเคนะคะ 
ให้ขยายสหกรณ์ใหญ่กว่านี้ 
อยากให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น 
พ้ืนที่และบุคลากรมีน้อยเกินไป 
อยากให้สหกรณ์ขยายเวลาเปิดอีกค่ะ 
ประตูทางเข้าแบบแคบมากๆค่ะ 
หาสินค้าใหม่ๆมาขาย 
โดยรวมดีมาก ทางเข้าแคบไปหน่อย 
เพ่ิมอาหารน่ากินเยอะๆ 
ขอของกินอร่อยๆเยอะๆ 
 


